



มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี(แห่งประเทศไทย) สอส.

48/38 เคอระพาวไรค์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0-2575-0500 โทรสาร 0-2575-0501 มือถือ 08-1939-9392, 08-6506-8484 Email: nonglukb@hotmail.com

เลขที่ พ.อ./50  
**ด่วนมาก** ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐  
ที่ สอส. 60/ว. 10 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บบอร์ดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
เลขที่รับ ๑๖๓๐๗  
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐  
เวลา.....

เรื่อง ขอเชิญแพทย์ พยาบาลและนักวิชาการเข้ารับการอบรม

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการและใบลงทะเบียนเข้าอบรม

ปัจจุบันปัญหาวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อมเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ นำไปสู่การแท้งที่ไม่ปลอดภัย การป่วยและตายของสตรีตั้งครรภ์และการทอดทิ้งทารกแรกเกิด มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย) ได้ร่วมกับแพทยสภา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยแพทยสภาได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ และกำหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ให้แพทย์ต้องใช้เครื่องดูดมดลูกสูญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration - MVA) ในการทำ Intrauterine Evacuation แทนการขูดมดลูก (Curettage) ทุกกรณี ได้แก่ การรักษา Incomplete Abortion การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย รวมทั้งตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในสตรีที่มีปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก และ ลดความเสี่ยงต่อมดลูกทะลุจากการขูดมดลูก

เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของแพทยสภา มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรีฯ ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ จะจัดการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อมเพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย” ในวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะของผู้ให้บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นแพทย์ (สูตินรีแพทย์ แพทย์ทั่วไปและแพทย์ทุกสาขา) พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข จาก ร.พ. ของรัฐ และ ร.พ. เอกชน มูลนิธิฯ จึงขอเชิญแพทย์ พยาบาล และ นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้ารับการอบรม โดยเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ที่พัก และ เบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด การอบรมนี้จะจัดให้มีฝึกปฏิบัติการใช้และการดูแลเครื่องดูดมดลูก (MVA Workshop) ด้วย ดังนั้นหากแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานเดียวกันเข้าอบรมพร้อมกัน จะสามารถนำความรู้และทักษะไปให้บริการเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมูลนิธิฯ จะมอบ MVA พร้อมอุปกรณ์ครบชุดให้แก่ ร.พ. ที่ส่งแพทย์เข้าอบรม มูลค่าชุดละ 6,500 บาท ต่อแพทย์ 1 ท่าน (เฉพาะ ร.พ.รัฐ) ผู้ที่สนใจเข้าอบรม โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 (รับจำนวนจำกัด) มีรายละเอียดการลงทะเบียนในสิ่งที่ส่งมาด้วย สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line ID : @womenhealth

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน นาย สอส. ๖๐  
- ไปโปรดทราบ  
- เห็นควรส่งงานพัฒนาบุคลากร  
โปรดส่งหนังสือขออบรมไปสู่อธิบดี  
การดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อม  
เพื่อสุขภาพ สำนักงานเขตปทุมวัน  
Ph.  
(สอส.๖๐/ว.๑๐/๒๕๖๐)  
Logman  
(๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐)  
๑๖.๑.๒๐

ขอแสดงความนับถือ

ทราบ

ดำเนินการตามเสนอ

(นายวิเชียร อากจนโรตม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)  
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์)  
อธิบดีประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  
ประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรีฯ